

ANH HUY KÍNH MẾN!

Nguyễn Thị Ngọc Huyền – Công ty Nam Khang

- Trước tiên, Em muốn bài viết này có ý nghĩa như là một bài tâm sự, 1 lời chia sẻ hay là một lá thư gì đó? Chứ không phải là một bài thu hoạch của một nhân viên đối với Sếp của mình.

- Những từ ngữ câu văn thì không bao giờ thể hiện hết những gì mà Em đã và đang nghĩ để nói lên hết được. Chỉ có cuộc thảo luận ngày mai, Em mới có thể tâm sự và chia sẻ hết những suy nghĩ và kinh nghiệm của mình sau khi tham gia lớp học này để dành cho mọi người (đặc biệt là Anh) .

- Anh à !Khi Em biết Em là một trong bốn người may mắn nhất trong công ty mình được Anh cho tham gia lớp học “Tri Ân Cuộc Sống” này thì Em rất vui rất hạnh phúc. Thay mặt bốn thành viên này, Em gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với Anh. Anh có biết qua buổi học đó Em có cảm nhận như thế nào không? Em nghĩ không chỉ riêng Em mà ba bạn còn lại chắc cũng có ý nghĩ giống Em. Khi mới bắt đầu bước chân vào lớp học này thì Em cũng chưa hiểu hết được ý nghĩa nội dung mà tiêu đề của BTC đã đặt ra “Tri Ân Cuộc Sống” là như thế nào nữa, thì lúc đầu Em cũng hiểu nhưng cái hiểu đó chỉ đúng một phần nhỏ mà thôi, sau khi học xong lớp học này thì Em mới thấy chỉ vồn vẹn bốn từ duy nhất thôi mà hàm ý của nó rất sâu sắc, rất lắng đọng khiến không ít nhiều người phải ngẫm nghĩ lại bản thân của mình. Tri Ân là gì? Chắc hẳn ai cũng biết đó là lòng biết ơn, mang ơn đến những người thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, với Sếp, với mọi người xung quanh ta đã mang đến cho ta cuộc sống đầy đủ và trọn vẹn như thế này. Tại sao mình phải Tri Ân họ? Mình phải Tri Ân họ như thế nào? để có thể bù đắp được những gì họ đã ban tặng cho ta. Những câu hỏi luôn luôn được đặt ra và ngày hôm nay lớp học “Tri Ân Cuộc Sống” sẽ cho ta đáp án. Có bao giờ mọi người nghĩ là mình từng làm gì? Từng có lỗi với ai? Hay mình có làm việc hết trách nhiệm trong công việc với Sếp của mình chưa? Hay đã từng báo hiếu tới ông bà, cha mẹ và người thân mình chưa? Thì có lẽ, không ít cũng nhiều trong chúng ta chưa ai làm được hết. Có ai đã từng nghĩ vì một câu nói vô tình của mình mà bất ngờ người thân của mình hay sếp vô tình nghe được đã làm tổn thương họ hay không? Sự vô trách nhiệm và thờ ơ của mình trong công việc đã không ít lần làm mất hợp đồng cho công ty mình không? Có bao giờ mình thử đặt mình trong trường hợp là người quản lý, là người lãnh đạo hay chưa? mình đã đặt trường hợp của mình là người đối phương của mình chưa? Sao mình không thử 1 lần xem sao ...rất nhiều rất nhiều câu hỏi mình cần để đặt ra cho bản thân, cho cá nhân mình, mục đích để làm gì? Chỉ có một câu trả lời mà thôi, đó là biết hoàn thiện bản thân mình hơn .

Sau một vài video clip, một số trò chơi và những câu nói đầy hàm chứa, đầy ý nghĩa của BTC đã dẫn chứng cho mọi người xong, thì riêng bản thân Em, Em cảm thấy có rất là nhiều thiếu sót, nhiều khuyết điểm và kể cả lỗi lầm của mình đã gây ra cho những người xung quanh mình và Em đã tự đặt ra cho mình là phải làm gì, hành động gì, thái độ gì và trách nhiệm gì? Để có thể bù đắp lại những gì mà mình đã gây ra.

Một lần nữa Em cảm ơn Anh đã cho Em tham gia một lớp học rất ý nghĩa đối với Em, có thể nó sẽ giúp cho Em từ từ cải thiện được bản thân của mình và xác định được mục tiêu và phương hướng để đi đúng con đường mà mình đã chọn. Một lớp học đã khơi động lại ý chí và tinh thần của mỗi người, lấy lại niềm tin, lòng nhiệt huyết và sự kiên trì, đã thúc đẩy mọi người phải đạt được mục tiêu của mình đã đặt ra.

Cuối cùng, Em muốn xin lỗi Anh những gì trước đây Em đã làm cho Anh không hài lòng vì Em